



ที่ มท ๐๘๐๕.๔/๑๙๗๙๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๔/ว ๕๗๗๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ จำนวน ๑ ชุด  
๓. รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งบุคลากรกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น  
มาปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว ดังนี้

๑. นิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี  
และการพัสดุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทุกแห่ง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยขอให้จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดเตรียมสถานที่ของทางราชการ สำหรับการประชุมเพื่อนิเทศการบริหารงาน  
และการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ

๑.๒ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้แทน แห่งละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมตามวัน  
เวลา และสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

๒. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๔ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าตรวจสอบให้จัดเตรียม  
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบ และให้พิจารณา

/มอบหมาย...

มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้อย่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : อรุณญา วัฒนเศรษฐานันท์ โทร. ๐๙ ๒๒๔๘ ๒๗๑๘

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดขอนแก่น  
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒	สจร.ขอนแก่น อปท. ทุกแห่ง	- รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด - ประชุมเพื่อนิเทศการบริหารงาน และการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบ ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่ของทางราชการที่สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดให้	<u>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</u> ๑. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผอ.ก.ง.พต. ๒. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ผอ.ตส.๓ รกน.ผอ.ตส.๑ ๓. นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์ นวช.กค.ชก. ๔. นางสาวอรัญญา วลาอัฐ นวช.กค.ชก. ๕. นางสาวจันจิรา อรุณสุตา นจท.ชก. ๖. นายศิวา วิศิษฐ์สรอรรถ นวช.กค.ชก. ๗. นายเอกนรินทร์ วงษ์ชุมภู นวช.กค.ปก. ๘. นางอาริยานันท์ วัฒนกีหัตถกรรม นวช.กค.ปก. ๙. นางสาวกรรณาพร พรภักญจนเอก นวช.กค.ปก. ๑๐. นางสาวอารีญา หลายชูไทย นวช.กค.ปก. โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางชบาไพร ชุนถนอม ผอ.ตบ.
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒	<u>อำเภอสีชมพู</u> ทต.สีชมพู อบต.สีชมพู <u>อำเภอหนองสองห้อง</u> ทต.หนองสองห้อง อบต.หนองสองห้อง	๑. แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓. นิเทศแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒	<u>อำเภอสีชมพู</u> ทต.นาจาน อบต.ซำยาง อบต.ภูท่าน <u>อำเภอหนองสองห้อง</u> อบต.วังหิน อบต.สำโรง		
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒	<u>อำเภอสีชมพู</u> อบต.บ้านใหม่ อบต.ศรีสุข อบต.หนองแดง <u>อำเภอหนองสองห้อง</u> อบต.โนนธาตุ อบต.หนองเม็ก อบต.หันโจด		

วันที่	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒	<b>อำเภอสีชมพู</b> ทต.วังเพิ่ม อบต.บริบูรณ์ อบต.ดงลาน <b>อำเภอหนองสองห้อง</b> อบต.ดงเค็ง อบต.ตะกั่วป่า อบต.หนองไผ่ล้อม		<b>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</b> ๑. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผอ.กง.พต. ๒. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ผอ.ตส.๓ รกน.ผอ.ตส.๑ ๓. นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์ นวช.กค.ชก. ๔. นางสาวอรัญญา วลาอัฐ นวช.กค.ชก. ๕. นางสาวจันจิรา อรุณสุตา นจท.ชก. ๖. นายศิวา วิศิษฐ์สรอรรถ นวช.กค.ชก. ๗. นายเอกนรินทร์ วงษ์ชุมภู นวช.กค.ปก. ๘. นางอาริยานันท์ วัฒนกีหัตถกรรม นวช.กค.ปก. ๙. นางสาวกรณาพร พรกัญจนเอก นวช.กค.ปก. ๑๐. นางสาวอารีญา หลายชูไทย นวช.กค.ปก. โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของนางชบาไพร ชุนถนอม ผอ.ตบ.
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒	<b>อำเภอเวียงเก่า</b> ทต.ในเมือง อบต.เขาน้อย อบต.เมืองเก่าพัฒนา <b>อำเภอหนองสองห้อง</b> อบต.คึมชาด อบต.ดอนดั่ง อบต.ดอนดู่	๑. แจ่งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒	<b>อำเภอหนองนาคำ</b> ทต.หนองนาคำ อบต.กุดธาตุ <b>อำเภอแวงน้อย</b> ทต.แวงน้อย อบต.แวงน้อย	๓. นิเทศแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒	<b>อำเภอหนองนาคำ</b> ทต.ขนวน <b>อำเภอภูเวียง</b> อบต.บ้านเรือ <b>อำเภอแวงน้อย</b> อบต.ทางขวาง อบต.ทำนางแมว อบต.สะพานนา		

วันที่	หน่วยรับตรวจ	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒	<u>อำเภอภูเวียง</u> ทต.ภูเวียง อบต.สงเปือย <u>อำเภอบ้านไผ่</u> ทม.บ้านไผ่ อบต.ภูเหล็ก	๑. แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดงค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	<u>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</u> ๑. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผอ.กง.พต. ๒. นายโกมินทร์ อินรสีพงษ์ ผอ.ตส.๓ รกน.ผอ.ตส.๑ ๓. นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์ นวช.กค.ชก. ๔. นางสาวอรัญญา วลาอัฐ นวช.กค.ชก. ๕. นางสาวจันจิรา อรุณสุตา นจท.ชก. ๖. นายศิวา วิศิษฐ์สรอรรถ นวช.กค.ชก.
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒	<u>อำเภอชนบท</u> ทต.ชลบทวิบูลย์ อบต.กุดเพ็ชขอม อบต.ป่อแดง อบต.วังแสง	๓. นิเทศแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	๗. นายเอกนรินทร์ วงษ์ชุมภู นวช.กค.ปก. ๘. นางอาริยานันท์ วัฒนกีหัตถกรรม นวช.กค.ปก. ๙. นางสาวกรณาพร พรภักญจนเอก นวช.กค.ปก. ๑๐. นางสาวอารีญา หลายชูไทย นวช.กค.ปก. โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นางชบาไพโร ชุนถนอม ผอ.ตบ.

กำหนดการประชุมเพื่อนิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบ  
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบการคลัง การเงิน  
การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. นิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี  
และการพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม